

สุนัขสายพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก | Polish Lowland Sheepdog



สุนัขสายพันธุ์ โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก (Polish Lowland Sheepdog)

โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก Polish Lowland Sheepdog เดิมเป็นพันธุ์สำหรับการต้อนและดูแลสัตว์ในปศุสัตว์ ทุกวันนี้ยังคงเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม พวกมันเชื่อฟังและกล้าหาญ มีอวัยวะดีกับคนและสุนัขตัวอื่นๆ แต่ปกป้องฝูงแกะของมันไว้อย่างดี

เจ้า PON ฉลาด ปราดเปรี้ยว แข็งแรง และหล่อเหลาด้วยขนดกหลากสีที่มีลักษณะเฉพาะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พวกมันได้รับความนิยมในฐานะสุนัขที่เลี้ยงด้วย มันมีความสนใจในครอบครัวมนุษย์อย่างมากและสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในคอนโดได้ ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมือใหม่ควรระวัง เนื่องจากลูกสุนัขเหล่านี้ต้องการการออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก และขนของพวกมันต้องการการดูแลขนบ่อยๆ เพื่อไม่ให้พันกัน หากคุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย และไม่ต้องสนใจการแปรงฟันเพิ่มเติมสักนิด นี่อาจเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับคุณ

โพลิช โลว์แลนด์ ชีปด็อก Polish Lowland Sheepdog เดิมเป็น พันธุ์สำหรับการต้อนและดูแลสัตว์ในปศุสัตว์ ทุกวันนี้ห้องยังคง เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม พวกห้องเชื่อฟังและกล้า ชาญ มีอธยาศัยดีกับคนและสุนัขตัวอื่นๆ แต่ปกป้องฝูงแกะของ ห้องไว้อย่างดี

ประวัติสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชีปด็อก (Polish Lowland Sheepdog)

โพลิช โลว์แลนด์ ชีปด็อก เป็นสายพันธุ์เก่า เชื่อกันว่าสืบเชื้อสายมาจาก Puli สุนัขต้อนฮังการี เช่นเดียวกับสุนัข เอเชียนกลาง เช่น Tibetan Mastiff, Tibetan Spaniel, Lhasa Apso และ Tibetan Terrier ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจและ ใช้ว่าจะเป็นไปได้ก็คือ ว่าพวกมันมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่สายพันธุ์นี้ไปยังประเทศต่างๆ มากมาย ขณะที่ ห้องอยู่ปล้นสะดมผ่านวัฒนธรรมต่างๆ

ในปี ค.ศ. 1514 พ่อค้าชาวโปแลนด์ชื่อ Kazimierz Grabski ได้เดินทางจากกัตติงส์กไปยังสกอตแลนด์ด้วยสินค้า เมล็ดพืชเพื่อแลกกับแกะสก๊อตแลนด์ หก PONs อยู่บนเรือเพื่อต้อนฝูงแกะ และในขณะที่เรื่องนี้ดำเนินไป คนเลี้ยง แกะชาวสก๊อตขอ PON สักตัวเพื่อแลกกับแกะตัวหนึ่ง คนเลี้ยงแกะได้รับข้อตกลง: PON หญิงสองคนและชายหนึ่ง คน เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าสุนัขทั้งสามตัวนี้ถูกนำมาใช้เพื่อผสมพันธุ์กับสุนัขสก๊อตแลนด์เพื่อพัฒนา Bearded Collie

เรื่องราวต่อเนื่องของ PON เป็นประวัติศาสตร์ของการเอาชีวิตรอด ในปี 1800 เมื่อการต้อนแกะในโปแลนด์ลดลง จำนวน PON ก็ลดลงเช่นกัน สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนำความหายนะร้ายแรงมาสู่โปแลนด์ เกือบจะทำลายล้างสาย พันธุ์นี้ โชคดีที่สัตวแพทย์ชาวโปแลนด์ชื่อ Dr. Danuta Hryniewics ได้ลงมือปฏิบัติ เธอเริ่มพยายามที่จะรักษาสาย พันธุ์นี้ด้วยความช่วยเหลือจาก PON ของเธอเอง ชายชื่อ Smok Smok ผสมพันธุ์ PON จำนวน 10 ครอกในปี 1950; ในปีพ. ศ. 2501 เกิดครอกแรกที่มีสายเลือดเต็ม ภายในปี 1969 Kordegardy Kennels ได้ผลิตลูกสุนัขมากกว่า 140 ตัว รวมถึงแชมป์เปี้ยนหลายตัว PON ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถสืบย้อนไปถึง Smok และลูกหลานของเขาได้

ในปีพ. ศ. 2502 ได้มีการเขียนมาตรฐานพันธุ์สำหรับ PON และได้รับการยอมรับจากFédération Cynologique Internationale ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Smok เป็นแบบอย่างของมาตรฐานนี้

ในปี 1979 ผู้เพาะพันธุ์สุนัข Bearded Collie ในสหรัฐอเมริกาชื่อ Moira Morrison ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษ PON ในสายพันธุ์ของเธอ ด้วยความสนใจ เธอนำเข้า PONs สองตัวจากโปแลนด์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทราบว่ามีที่สหรัฐ อเมริกา 4 ปีต่อมา Kaz และ Betty Augustowski ซึ่งเป็นชาวโปแลนด์ทั้งคู่ เห็นโฆษณาในนิตยสารสุนัขและได้รับ PON ตัวแรกของห้องๆ ในอีก 18 ปีข้างหน้า ห้องๆมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำให้สายพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับจาก American Kennel Club ความพยายามของห้องๆได้รับรางวัลเมื่อ PON ได้เข้าสู่ชั้นเรียนเบ็ดเตล็ดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 AKC ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544

แม้ว่า PON จะยังหายากในอเมริกา แต่ปัจจุบันเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาสายพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมดในประเทศบ้านเกิด และถือเป็นสุนัขประจำชาติของโปแลนด์อย่างไม่เป็นทางการ

ไฮไลท์สุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

- PON ชื่นชมอาหารดีๆ และอยากจะทำซ้ำทุกวัน ออ้อยอมแพ้เมื่อเขาทำหน้าที่ตามเพศและหิวโหยให้กับคุณ เนื่องจากเขาจะไม่เฝ้าติดตามการบริโภคอาหารของเขา คุณจึงต้อง ให้อาหารเขาในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดและอายุของเขาเท่านั้น และจำไว้ว่าของว่างและของทานเล่นนั้นไม่มีค่า
- ลูกสุนัข PON ขนาดน่ารักสามารถหลอกคุณให้คิดว่าเขาเป็นสุนัขที่คล้อยตาม และจะทำตามทุกสิ่งที่คุณปรารถนา ไม่เป็นเช่นนั้น — PON มีบุคลิกที่แข็งแกร่งมากแม้ในวัยเยาว์ เขาคิดไปเอง นั่นเป็นนิสัยที่ดีสำหรับสุนัขทำงาน แต่ก็หมายความว่าเจ้าของของเขาต้องมั่นคง ยุติธรรม และพากเพียร กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณต้องเป็นหัวหน้า
- PON รักครอบครัวของเขา แต่เขาอยู่ห่างไกลและสงสัยในคนแปลกหน้า อย่าคาดหวังให้เขาทักทายแขกที่มารับประทานอาหารค่ำของเพื่อนๆ ด้วยท่าทางที่เป็นมิตรและหางที่กระดิก การขัดเกลาทางสังคมอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริม PON ให้คุ้นเคยกับผู้คนที่หลากหลาย ดังนั้นควรพาเขาไปอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าที่เป็นมิตรตั้งแต่แรกเริ่ม ชั้นเรียนลูกสุนัขเป็นความคิดที่ดี
- แม้ว่าเขาจะไม่ใช้สมาธิสั้น แต่ PON ก็มีพลังและความแข็งแกร่งมาก ถ้าเขาไม่ได้รับการกระตุ้นทางร่างกายและจิตใจเพียงพอ เขาจะรู้สึกเบื่อ (ไม่ใช่เราทั้งหมด) ซึ่งอาจนำไปสู่การเห่า เคี้ยว หรือขุดมากเกินไป เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้ PON ยุ่งกับกิจกรรม และอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน
- แม้ว่าขนขนดกของ PON จะน่ารัก แต่ให้เผชิญหน้ากัน น้องต้องมีการกรูมมิ่งอย่างมาก หากนั้นไม่ใช่สำหรับคุณ หรือหากคุณไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในครอบครัวที่เต็มใจคนอื่นได้ ให้พิจารณาสายพันธุ์อื่น
- เพื่อให้ได้สัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพดี อย่าซื้อลูกสุนัขจากผู้เลี้ยงพันธุ์หลังบ้าน โรงสืบลูกสุนัข หรือร้านขายสัตว์เลี้ยงหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงมาทดสอบสุนัขที่ผสมพันธุ์เพื่อหาเงื่อนไขทางพันธุกรรมและอารมณ์ที่ดี



ขนาดสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

ตัวผู้และตัวเมียสูง 17 ถึง 20 นิ้ว และหนัก 35 ถึง 55 ปอนด์

ลักษณะนิสัยสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

PON เป็นสุนัขที่ฉลาดและขยัน เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการจดจำสิ่งที่เรียนรู้ ทั้งนิสัยดีและไม่ดี เขามีความตั้งใจแน่วแน่และสามารถตั้งมั่นได้ ดังนั้นเขาจึงต้องการเจ้าของที่พร้อมจะเป็นผู้นำที่ใจดีและสม่ำเสมอ มิฉะนั้นเขาจะพยายามปกครองที่ปัก

เนื่องจากมรดกในการทำงานของเขา PON ชอบที่จะยุ่งทั้งร่างกายและจิตใจ เขาต้องการกิจกรรมที่จะท้าทายเขา: การเดินป่า การต้อนฝูงสัตว์ ความคล่องตัว การติดตาม และการฝึกการเชื่อฟังขั้นสูงล้วนเป็นทางเลือกที่ดี หากเขาไม่ได้รับพลังงานที่เหมาะสม เขามักจะแสดงออกผ่านความสนุกสนานที่น่ารำคาญมากขึ้น เช่น การเห่า การขุด และการเคี้ยว

PON ไม่ได้ผูกมิตรกับใคร เขารู้สึกสบายใจที่สุดเมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวและสงสัยในคนที่เขาไม่รู้จัก

สุขภาพสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

โดยทั่วไปแล้ว PON นั้นมีสุขภาพดี แต่ก็เหมือนกับสุนัขทุกสายพันธุ์ น่องๆมีแนวโน้มที่จะมีภาวะและโรคบางอย่างได้

dysplasia สะโพกในสุนัข เป็นภาวะที่สืบทอดมาซึ่งกระดูกต้นขาไม่พอดีกับข้อต่อสะโพก สุนัขบางตัวแสดงความเจ็บปวดและความอ่อนแอที่ขาหลังข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง แต่บางตัวไม่แสดงอาการไม่สบายจากภายนอก (การตรวจเอ็กซเรย์เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการวินิจฉัยปัญหา) ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โรคข้ออักเสบสามารถพัฒนาได้เมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น สุนัขที่เป็นโรคกระดูกงอกที่สะโพก ไม่ควรเพาะพันธุ์ – ดังนั้น หากคุณกำลังจะซื้อลูกสุนัข ให้ถามผู้เพาะพันธุ์เพื่อขอหลักฐานว่าผู้เลี้ยงได้รับการทดสอบสำหรับกระดูกงอกที่สะโพก และไม่มีปัญหา Progressive retinal atrophy (PRA) เป็นกลุ่มโรคตาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของเรตินาที่ละน้อย ในระยะแรกของโรค สุนัขจะตาบอดกลางคืน ในที่สุดน่องๆก็สูญเสียการมองเห็นในเวลากลางวันเช่นกัน

การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

สุนัขพันธุ์ Polish Lowland Sheepdog ชอบอากาศที่เย็นกว่า แต่เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นได้ ทรายเท่าที่เขาไม่พังกที่เย็นและเพียงพอ แม้ว่า PON จะเหมาะกับชีวิตในชนบท แต่เขาทำได้ดีในคอนโดและบ้านที่ไม่มีสวนหลังบ้าน ทรายใดที่เขาต้องทำและถูกพาตัวไปออกกำลังกายบ่อยๆ หากเขาไม่ได้ต้อนฝูงแกะในฟาร์ม เขาชื่นชมความท้าทายของการเชื่อฟัง ความคล่องตัว หรือการแข่งขันต้อนฝูงสัตว์ หรือแม้แต่การป้อนเขาและวิ่งจ็อกกิ้งกับคุณ

การให้อาหารสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

ปริมาณที่แนะนำต่อวัน: อาหารแห้งคุณภาพสูง 1.5 ถึง 2.5 ถ้วยต่อวัน

หมายเหตุ: ปริมาณอาหารที่สุนัขโตเต็มวัยของเพื่อนๆกินเข้าไปนั้นขึ้นอยู่กับขนาด อายุ การสร้าง เมตาบอลิซึม และระดับกิจกรรม สุนัขเป็นปัจเจก เช่นเดียวกับคน และไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารในปริมาณเท่ากัน เกือบจะเป็นไปโดยไม่ได้บอกว่าสุนัขที่กระตือรือร้นต้องการมากกว่าสุนัขที่นอน คุณภาพของอาหารสุนัขที่คุณซื้อยังสร้างความแตกต่าง ยิ่งอาหารสุนัขดีเท่าไร อาหารสุนัขก็จะยิ่งไปหล่อเลี้ยงสุนัขของเพื่อนๆได้มากขึ้นเท่านั้น และคุณจะต้องเขย่าชามของสุนัขให้น้อยลง

PON ได้รับประโยชน์จากอาหารสองมื้อต่อวันมากกว่าหนึ่งมื้อ และอย่าทิ้งอาหารไว้ให้เขาตลอดเวลา เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความอยากอาหารมากมายและจะกินมากเกินไปหากทำได้ หาก你不แน่ใจว่าเขากินทั้งหมดนั้นมีไขมันมากเกินไปหรือไม่ (แค่มองดูก็ยากแล้ว) ให้ลองทำแบบทดสอบจริงโดยวางมือบนหลัง นิ้วโป้งไปตามกระดูกสันหลัง โดยให้นิ้วชี้ลง คุณน่าจะสัมผัสได้ (แต่มองไม่เห็น) ซีโครงของเขาโดยไม่ต้องออกแรงกด หากคุณทำไม่ได้ เขาต้องการอาหารน้อยลงและออกกำลังกายมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหาร PON ของเพื่อนๆ โปรดดูแนวทางในการซื้ออาหารที่เหมาะสมให้อาหารลูกสุนัขของเพื่อนๆและให้อาหารสุนัขโตของเพื่อนๆ

สีขนและการดูแลสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

PON ขนดกมีขนทับหน้ายาวหนาแน่นและขนชั้นในหนานุ่ม ขนมีหลายสี ที่พบมากที่สุดคือสีขาวที่มีสีดำเทาหรือปื้นทราย หรือสีเทากับสีขาวหรือช็อคโกแลต

ในบางครั้ง PON จะเป็นสีขาวทั้งหมด สีดำทั้งหมด หรือสีดำและสีแทน PON ส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับขนลูกสุนัขสีเข้มกว่าผู้ใหญ่ ยกเว้นลูกสุนัขที่เกิดมาเป็นสีขาว PON ถือเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ผลัดขนไหล

เมื่อพูดถึงการดูแลขน PON ก็จะมีรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ ไม่ได้หมายความว่าสุนัขพันธุ์นี้ไม่จำเป็นต้องตัดแต่งขน แต่แท้จริงแล้วขนมีขนดกนั้นต้องการการดูแลอย่างมากเพื่อไม่ให้พันกัน แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องตัดแต่งขนก็ตาม หรือแม้แต่แนะนำ ผู้ที่ชื่นชอบการผสมพันธุ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการไม่เตรียม PON

วางแผนการแปรงฟันและหวีให้ทั่วอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง และก่อนอาบน้ำทุกครั้ง (สเปรย์ขจัดคราบจะเป็นประโยชน์) อาจจำเป็นต้องอาบน้ำทุกสองเดือน เช่นเดียวกับสุนัขทุกตัวที่มีขนหนาแน่น PON จะสกปรกได้ง่าย ดังนั้นคุณจึงต้องมีอุ้งเท้าที่เป็นโคลน ใปไม้ หรือเสี้ยนที่ตามเข้ามาในบ้าน อุจจาระที่ส่วนหลัง หรือคราที่เปียกและสกปรก

ตัดเล็บของ PON เดือนละครั้ง และตรวจหูสัปดาห์ละครั้งเพื่อหาสิ่งสกปรก รอยแดง หรือกลิ่นเหม็นที่อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ เช็ดออกทุกสัปดาห์ (และหลังอาบน้ำหรือเวลาอื่นๆ ที่ PON เปียก) ด้วยสำลีชุบน้ำยาทำความสะอาดหูที่อ่อนโยนและสมดุลค่า pH เพื่อป้องกันปัญหา

ขน PON อาจมากเกินไปสำหรับเจ้าของที่ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นคุณควรให้ช่างตัดแต่งขนมืออาชีพช่วยดูแล ที่จะไม่ทำให้คุณหมดเบ็ดแม้ว่า คุณยังต้องแปรงขนให้ทั่วระหว่างการกรูมมิ่งแบบมืออาชีพ หาก你不คลั่งไคล้การหวีและแปรงฟัน – ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นงานหนัก – คุณอาจต้องการพิจารณาสายพันธุ์อื่น

ความเป็นมิตรกับเด็กและสัตว์เลี้ยงของโพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

PON ของเพื่อนๆจะเป็นเพื่อนแท้ตลอดชีวิตของเพื่อนๆ ธรรมชาติที่จงรักภักดีของเขาทำให้เขาเป็นเพื่อนรักสำหรับ

บุคคลหรือครอบครัว – เขาจะถือว่าครอบครัวเป็นฝูงแกะของเขา เขาเข้ากับเด็กและสัตว์อื่นๆ ได้ดีที่สุดในถ้าเขาถูกเลี้ยงดูมากับน้องๆ เพราะเขามักจะระมัดระวังบุคคลภายนอก (เป็นนิสัยที่ดีสำหรับสุนัขต้อน/อารักขา) PON มักจะยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของฝูงสัตว์ที่เขารู้จักตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข เขามักจะอยู่ห่างๆ กับคนที่เขาไม่รู้จัก แม้ว่าเขาจะสามารถอบอุ่นร่างกายกับเพื่อนครอบครัวและสัตว์เลี้ยงได้ด้วยการเปิดใจและปฏิสัมพันธ์ที่ดี

บทสรุปสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก (Polish Lowland Sheepdog)

ความสามารถในการปรับตัว

การปรับตัว ★★★★★

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เชื่อกันมานาน สุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กทุกสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในคอนโด เจ้าตัวเล็กมักมีพลังงานสูงและร่าเริง เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตในตึกสูง สุนัขสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงในคอนโดต้องมีบุคลิกเจียบๆ พลังงานน้อย เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ค่อนข้างสงบ และสุขภาพกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีในคอนโด

ความยากในการเลี้ยง ★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจเลี้ยงง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น พวกน้องๆบางสายพันธุ์สามารถฝึกฝนค่อนข้างง่าย พวกน้องๆมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยอมรับความผิดพลาด หรือความไม่เข้ากันกับคุณบ้างในบางสถานการณ์สุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง มีความคิดอิสระ หรือกล้าแสดงออก อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่ คุณจะต้องคำนึงความเข้ากันกับน้องหมาของคุณด้วย ก่อนที่จะเป็นเจ้าของน้องๆ

ความอ่อนไหว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์ตัวจะปล่อยให้การดำหนิที่ผ่านไปอย่างไม่มีที่ระ ในขณะที่บางสายพันธุ์ก็เก็บไว้ในใจ สุนัขที่มีความอ่อนไหวต่ำหรือที่เรียกว่า “ว่าง่าย” “อดทน” “ยืดหยุ่น” และแม้กระทั่ง “จิตใจเข้มแข็ง” สามารถอาศัยในบ้านที่มีเสียงดังวุ่นวาย เจ้าของที่เสียงดังหรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หากคุณมีเด็กเล็กๆ ชอบจัดปาร์ตี เล่นในโรงรถ หรือมีชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ควรเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง

อยู่ตัวเดียวได้ ★★★★★

บางสายพันธุ์มีความผูกพันกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกเมื่อเจ้าของทิ้งไว้ตามลำพัง สุนัขที่วิตกกังวลมีความสามารถทำลายล้างได้อย่างคาดไม่ถึง เช่น เห่า หอน กัดแทะ และก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ สายพันธุ์เหล่านี้จะค่อนข้างสงบเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านในระหว่างวัน และสามารถพาสุนัขไปที่ทำงานได้

ทนอากาศหนาว ★★★★★

สายพันธุ์ที่มีขนสั้นมากและมีขนชั้นในหรือไขมันในร่างกายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย มีความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดเมื่ออยู่ในอากาศหนาว สุนัขที่มีความทนทานต่อความหนาวเย็นต่ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น และควรมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวสำหรับอาศัยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ทนอากาศร้อน ★★★★★

สุนัขสายพันธุ์ที่มีขนหนาสองชั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในอากาศร้อนจัด เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่มีจุกมูกสั้น เช่น บูลด็อกหรือบ็อก เนื่องจากพวกมันจะระบายความร้อนได้ช้า หากคุณต้องการพันธุ์ที่อาศัยได้ในสภาพอากาศที่ร้อน สุนัขตัวโปรดของคุณจะต้องอยู่กับคุณในบ้านในวันที่อากาศร้อนหรือชื้น และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพาไปออกกำลังกายในที่ร้อน หรืออากาศร้อน

ความเป็นมิตรของสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

ความเป็นมิตร

เป็นมิตรกับครอบครัว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจรักความเป็นส่วนตัวและมีนิสัยห่างเหิน ถึงแม้ว่าพวกมันจะได้รับการเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุ่นเป็นอย่างดี ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข น้องอาจจะผูกพันใกล้ชิดกับคนคนเดียวและไม่แยแสกับคนอื่น สายพันธุ์อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียว ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรของน้องหมา สภาพแวดล้อมและคนรอบข้างก็มีส่วนทำให้ น้องรู้สึกสบายใจกับมนุษย์และผูกพันกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เป็นมิตรกับเด็กๆ ★★★★★

การมีนิสัยอ่อนโยนกับเด็กๆ และแข็งแรงพอที่จะทนแรงจับได้หนักๆ และสามารถจับมากอดได้ และมีทัศนคติที่เพิกเฉยต่อการวิ่ง เสียงเด็กที่กรี๊ดร้องลั่นเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้สุนัขเป็นมิตรกับเด็ก คุณอาจจะมองหว่าสายพันธุ์ไหนอยู่ในรายชื่อสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ที่หน้าตาดีถือว่าเข้ากับเด็กได้ดี เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ (ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์พิทบูล) สุนัขตัวเล็กๆ บอบบาง และอาจว่องไว เช่น ชิรวา อาจไม่ใช่สุนัขที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวเสมอไป

การดูสุนัขที่ไม่เป็นมิตรกับเด็ก

**สุนัขทุกตัวมีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันในแต่ละตัว การให้คะแนนของเราเป็นการสรุป และไม่รับประกันว่าสุนัขทุกสายพันธุ์หรือสุนัขแต่ละตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไร สุนัขจากทุกสายพันธุ์สามารถเข้ากับเด็กได้ดีโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ประสบมา การฝึกให้เข้ากับเด็กและบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใดก็ตาม และอย่าลืมว่าสุนัขทุกตัวมีขากรรไกรที่แข็งแรง ฟันที่แหลมคม และอาจกัดได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เด็กเล็กและสุนัขทุกสายพันธุ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เสมอและไม่ปล่อยให้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยกัน

เป็นมิตรกับสุนัขอื่น ★★★★★

ความเป็นมิตรต่อสุนัขตัวอื่นและความเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สุนัขบางตัวอาจทำร้ายหรือพยายามข่มขู่สุนัขตัวอื่น ถึงแม้ว่าพวกมันจะรักใคร่กับผู้คนก็ตาม บางสายพันธุ์ชอบเล่นมากกว่าต่อสู้ และบางตัวจะหนี สายพันธุ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียว สุนัขที่อาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมครอกและแม่ของมันจนถึงอายุอย่างน้อยหกถึงแปดสัปดาห์ และใช้เวลาเล่นกับสุนัขตัวอื่นๆในช่วงลูกสุนัข มีแนวโน้มที่จะมีทักษะการเข้าสังคมของสุนัขที่ดี

เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า ★★★★★

สุนัขที่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าจะตกทายแขกด้วยการกระดิกหางและจุก บางสายพันธุ์อาจขี้อาย ไม่แยแสหรือแม้แต่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสุนัขสายพันธุ์ไหนก็ตาม สุนัขที่เคยเข้าสังคมและสัมผัสกับผู้คนหลากหลายประเภท อายุ ขนาดและรูปร่าง ตอนเป็นลูกสุนัขจะตอบสนองต่อคนแปลกหน้าได้ดีกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จำไว้ว่าแม่แต่สุนัขที่เป็นมิตรก็ควรอยู่ในสายจูงที่ดีและแข็งแรงในที่สาธารณะ

ด้านสุขภาพของสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดู

การผลิตขน ★

หากคุณกำลังจะต้องอาศัยอยู่กับสุนัขของคุณ คุณจะต้องจัดการกับขนสุนัขบนเสื้อผ้าและในบ้านของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การหลุดร่วงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ สุนัขบางพันธุ์ผลัดขนตลอดทั้งปี บางตัวผลัดขนตามฤดูกาล บางตัวทำทั้งสองอย่าง และบางตัวแทบไม่ผลัดขน หากคุณเป็นคนรักความสะอาดเรียบร้อย คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีขนน้อย หรือผลัดขนในระดับที่คุณรับได้ เพื่อช่วยให้บ้านของคุณสะอาดยิ่งขึ้น

การหลั่งน้ำลาย ★

สุนัขที่มีแนวโน้มจะน้ำลาย น้ำลายอาจยึดไหลเยิ้มที่แขนของคุณ และทิ้งจุดเปียกๆ ไว้บนเสื้อผ้าของคุณเมื่อพวกมันเข้ามาทักทาย หากคุณมีทัศนคติที่สบายๆ ไม่มีอะไรเรื่องน้ำลายของน้องๆ ก็ดีไป แต่ถ้าคุณเป็นคนเรียบร้อยรักสะอาด คุณอาจต้องการเลือกสุนัขที่มีอัตราการหลั่งน้ำลายต่ำมาเลี้ยง

ความเลี้ยงง่าย ★

บางสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ต้องขนแปรง บางสายพันธุ์ต้องการการอาบน้ำ การตัด และการดูแลอื่นๆ เป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและสุขภาพที่ดี พิจารณาว่าคุณมีเวลาและความอดทนสำหรับสุนัขที่ต้องการการดูแลมากหรือไม่ หรือมีเงินจ่ายให้คนอื่นทำ

สุขภาพทั่วไป ★★★★★

เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่ไม่ดี บางสายพันธุ์จึงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น ข้อสะโพกเสื่อม (**Hip dysplasia**) นี้ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวในสายพันธุ์นั้นจะเป็นโรคเหล่านี้ แต่หมายความว่าพวกมันอาจกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากคุณกำลังรับเลี้ยงลูกสุนัข คุณควรตรวจสอบว่าโรคทางพันธุกรรมใดที่พบได้ทั่วไปในสายพันธุ์ที่คุณสนใจ คุณอาจต้องการถามด้วยว่าคนขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายของลูกสุนัขที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ อาจจะเป็นของพ่อแม่ของมัน

น้ำหนัก ★★★★★

บางสายพันธุ์มีความอยากอาหารมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่นเดียวกับในมนุษย์ การมีน้ำหนักเกินอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในสุนัขได้ หากคุณเลือกสายพันธุ์ที่มักจะมีน้ำหนักมาก คุณจะต้องจำกัดอาหาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกมันได้ออกกำลังกายเพียงพอ และวัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเป็นมือปกติ แทนที่จะทิ้งอาหารไว้ตลอดเวลา
ความสัมพันธ์ของคุณเกี่ยวกับอาหารสำหรับสุนัขของคุณและสิ่งที่พวกมันแนะนำให้เลือกสุนัขของคุณเพื่อให้ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ การเพิ่มของน้ำหนักอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ หรือทำให้ปัญหาแย่ลง เช่น โรคข้ออักเสบ

ขนาด ★★★★★

สุนัขมีทุกขนาด ตั้งแต่ชิวาว่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ไปจนถึงเกรทเดนที่สูงตระหง่าน การใช้พื้นที่ของสุนัขเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเข้ากันได้กับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณหรือไม่ สุนัขพันธุ์ใหญ่อาจดูแข็งแรงและน่าเกรงขาม แต่บางสายพันธุ์ก็น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ ลองดูและค้นหาสุนัขขนาดที่ใช่สำหรับคุณ

ความสามารถในการฝึกฝนสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์

ชิปด็อก

ความสามารถในการฝึกฝน

การฝึกฝน ★★★★★

สุนัขที่ฝึกง่ายจะเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องๆและเจ้าของ (เช่น คำว่า “นั่ง”) การกระทำ (นั่ง) และผลที่ตามมา (การรับขนม) อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์ก็สามารถฝึกได้อย่างรวดเร็ว แต่บางสายพันธุ์ก็ต้องการเวลา ความอดทน และการทำซ้ำมากขึ้นระหว่างการฝึก หลายสายพันธุ์มีความฉลาด แต่เข้าถึงการฝึกอบรมด้วยวิธี “อะไรในตัวฉัน” ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้รางวัลและเกมเพื่อสอนให้พวกน้องปฏิบัติตามคำฝึกสอนของคุณ

ความฉลาด ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ สติปัญญา และสมาธิ เช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ จำเป็นต้องออกกำลังกายสมอง เช่นเดียวกับสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูให้วิ่งตลอดทั้งวันจำเป็นต้องออกกำลังกายร่างกาย หากพวกน้องหมาไม่ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจที่ต้องการ น้องๆจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น การขุดดินและกัดแทะ การฝึกให้เชื่อฟัง และของเล่นกับสุนัขแบบโต้ตอบเป็นวิธีที่ดีในการฝึกสมองให้กับสุนัข เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆของสุนัข เช่น ความคล่องแคล่ว การค้นหา และการช่วยเหลือ

การกัดแทะ ★★★★★

โดยทั่วไปในสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในช่วงลูกสุนัขและในสายพันธุ์รีทรีฟเวอร์ ทุกวัย ความปากไวหมายถึงแนวโน้มที่จะกัด เคี้ยว และกัดเล่น (กัดที่นุ่มนวลและไม่เจ็บปวดซึ่งไม่เจาะผิวหนัง) สุนัขบางสายพันธุ์มักจะใช้ปากจับหรือ “ต้อน” สมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์ และพวกน้องๆต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ว่าการแทะของเล่นที่เคี้ยวได้นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่กับคน สายพันธุ์ปากแข็งมักจะชอบเล่นเกมหาของ รวมถึงการเคี้ยวของเล่นที่อัดแน่นไปด้วยอาหารเม็ดและของขบเคี้ยว

การไล่ล่าเหยื่อ ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อล่าสัตว์ เช่น เทอร์เรียร์ มีความปรารถนาโดยกำเนิดที่จะไล่ตามและบางครั้งก็ฆ่าสัตว์อื่นๆ สิ่งที่เป็นสิ่งเร้าเช่นแมว, กระจอก, และบางทีแม้แต่รถยนต์ก็สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณนั้นได้ สุนัขที่ชอบไล่ล่าจะต้องถูกจูงหรือเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีรั้วกั้นเมื่ออยู่กลางแจ้ง และคุณจะต้องมีรั้วสูงแข็งแรงและปลอดภัยในบ้านของคุณ โดยทั่วไปแล้ว สายพันธุ์เหล่านี้ไม่เหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลื้อยขนาดเล็กที่อาจดูเหมือนเหยื่อ เช่น แมว หูแฮมสเตอร์ หรือสุนัขตัวเล็กๆ ในทางกลับกัน สายพันธุ์ที่ใช้สำหรับการล่านั้น โดยทั่วไปจะไม่ไล่ล่าตามสิ่งเร้า

เห่าและหอน ★★★★★

บางสายพันธุ์เห่า และหอน มากกว่าสายพันธุ์อื่น เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้นึกถึงความถี่ที่สุนัขส่งเสียงเห่าหรือหอน หากคุณกำลังพิจารณาสุนัขล่าเนื้อ จะพบว่าเครื่องหมายการค้าของพวกน้องๆคือส่งเสียงร้องโหยหวน หากกำลังพิจารณาสุนัขเฝ้าบ้าน เมื่อที่เต็มไปด้วย “คนแปลกหน้า” จะทำให้ลูกสุนัขของคุณเห่าทั้งวันหรือไม่? หรือคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงหรือไม่? คุณมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือไม่? ถ้าใช่ จากนั้นคุณอาจต้องการเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่เงียบกว่า

ความต้องการอิสระ ★★★★★

บางสายพันธุ์รักอิสระมากกว่าพันธุ์อื่น สุนัขนอร์ดิค เช่น ไชบีเรียน ฮัสกี้ ได้รับการเลี้ยงดูมาในที่โล่งกว้าง และหากมีโอกาส พวกมันจะออกผจญภัยหลังจากถูกปล่อยตามสัญชาตญาณ และสุนัขล่าเนื้อจำนวนมากก็ต้องเดินตามจุ่มของมัน – หรือกระต่ายตัวนั้นที่วิ่งข้ามเส้นทาง และมันจะหมายถึงการทิ้งคุณไว้ข้างหลัง โดยไม่สนใจไยดี

ลักษณะทางกายภาพสุนัขพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชิพด็อก

ลักษณะทางกายภาพ

ระดับพลังงาน ★★★★★

สุนัขที่มีพลังงานสูง จะมีความแฉะที่ผิวหนังเข้าซนสนใจทุกสิ่ง สัญชาตญาณเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนสุนัขบางอย่าง เช่น สำหรับล่าหรือใช้ในปศุสัตว์ พวกนี้เองก็มีความอึดที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานเต็มวัน พวกนี้เองต้องการการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจอย่างมาก และพวกนี้เองก็มักจะใช้เวลากระโดด เล่น และสำรวจสถานที่และกลิ่นใหม่ๆ สุนัขที่ใช้พลังงานต่ำ ก็จะกลับกัน น้องจะเป็นสุนัขรักสงบเฉยๆ อาจจะงีบหลับทั้งวัน เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้พิจารณาถึงระดับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของคุณเอง หากคิดว่า คุณจะรับมือสุนัขที่ร่าเริง กระฉับกระเฉง แล้วรู้สึกสนุก หรือคิดว่า น่ารำคาญ

สัญชาตญาณ ★★★★★

สุนัขที่กระฉับกระเฉงอาจมีหรือไม่มีพลังงานสูง แต่ทุกสิ่งที่คุณทำ พวกมันทำอย่างกระฉับกระเฉง เช่น น้องจะรัดสายจูง (จนกว่าคุณจะฝึกพวกมันไม่ให้ทำ) พยายามไถผ่านสิ่งกีดขวาง และแม้กระทั่งกินและดื่มอีกใหญ่ พฤติกรรมเหล่านี้ต้องการการฝึกอบรมอย่างดี เพื่อเรียนรู้มารยาทที่ดี และบางสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยหรืออ่อนแอ ในทางกลับกัน สุนัขที่มีกำลังน้อยมีแนวทางการใช้ชีวิตที่สงบสุขมากกว่า

การออกกำลังกาย ★★★★★

บางสายพันธุ์ทำได้ดีด้วยการเดินเล่นรอบ ๆ ช่วงค่ำอย่างช้าๆ บางสายพันธุ์ต้องการการออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน หากไม่มีการออกกำลังกายเพียงพอ สายพันธุ์เหล่านี้อาจเพิ่มน้ำหนักและระบายพลังงานที่สะสมไปในแบบที่คุณไม่ชอบ เช่น การเห่า การเคี้ยว และการขุด สายพันธุ์ที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน คนกระตือรือร้น หรือผู้ที่สนใจฝึกสุนัขเพื่อแข่งขันกีฬา สุนัขที่ให้พลังงานสูง เช่น ความคล่องแคล่ว

ความขี้เล่น ★★★★★

สุนัขบางตัวเป็นลูกหมาตลอดกาล - ขอเกมเสมอ - ในขณะที่บางตัวก็จริงจังและใจเย็นกว่า แม้ว่าลูกสุนัขขี้เล่นจะฟังดูน่ารัก แต่ให้พิจารณาว่าคุณต้องการเล่นเกมถึงเชือกกี่ครั้งในแต่ละวัน และไม่ว่าคุณจะมีเด็กๆหรือสุนัขตัวอื่นๆ ที่สามารถเป็นเพื่อนเล่นกับน้องหมาทั้งวันได้หรือไม่

หน้ารวมสายพันธุ์สุนัข

 KAWAiiBEAR



สุนัขสายพันธุ์โพลิช โลว์แลนด์ ชีปดีอก | Polish Lowland Sheepdog